

**รายงานผลการดำเนินงานโครงการสำคัญด้านการขนส่งทางบก
บริษัท ขนส่ง จำกัด ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ – มีนาคม ๒๕๕๘ (รายไตรมาสที่ ๒)**

งาน/โครงการ/กิจกรรม	วงเงินโครงการ (ล้านบาท)	งบประมาณปี ๒๕๕๘ (ล้านบาท)	สรุปสาระสำคัญของการดำเนินงาน	สถานะปัจจุบัน/ ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
๑. โครงการจัดซื้อรถโดยสารทดแทนรถโดยสารของ บขส. รุ่น OH ๑๖๒๕ และรุ่น OH ๑๖๒๘ ที่ปลดระวาง จำนวน ๒๖๙ คัน	งบประมาณตามโครงการ	-	อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดการวิเคราะห์การลงทุน ขั้นตอนการกำหนดราคา และเนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายให้ทบทวนโครงการรถโดยสาร โดยให้พิจารณาความเหมาะสมของรถโดยสารที่ให้บริการทั้งรถโดยสารปรับอากาศชั้นเดียว และรถโดยสารปรับอากาศสองชั้น รวมถึงรถโดยสารขนาดเล็ก (Microbus) ว่ามีความเหมาะสมที่จะนำมาวิ่งให้บริการได้หรือไม่ เพื่อเป็นการปรับการให้บริการให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ขณะนี้ได้ขอปรับปรุงรายละเอียดโครงการ อยู่ระหว่างนำเสนอต่อคณะกรรมการกำกับกลยุทธ์และการบริหาร ในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ และคณะกรรมการบริษัทฯ ในวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ เพื่อให้ความเห็นชอบ	
๒. แผนปรับปรุงประสิทธิภาพสารสนเทศเพื่อการเดินรถ และจัดการเดินรถ รวมทั้งระบบสนับสนุนของบริษัทฯ (MIS ๑๐ ระบบ)	งบประมาณตามโครงการ	-	<p>งวดงานที่ ๙ คณะกรรมการตรวจการจ้างตามคำสั่งบริษัทฯ ที่ ข. ๗๘/๒๕๕๖ มีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ เพื่อพิจารณาตรวจรับงานงวดที่ ๙ ประกอบด้วย การติดตั้งระบบวิเคราะห์เพื่อการบริหาร (Data Warehouse) การทดสอบบทวิเคราะห์เพื่อการบริหาร (User Acceptance Test) รวมทั้งบริษัท AIT ได้ส่งมอบงานของระบบวางแผน และโครงการ แลระบบงบประมาณ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาการส่งมอบงานดังกล่าวแล้วเห็นว่าระบบ Data Warehouse ตามที่เสนอยังไม่มีการทดสอบการใช้งานระบบจริง จะดำเนินการได้หลังจากวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘</p> <p>คณะกรรมการตรวจการจ้างจึงมีการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ โดยบริษัท AIT ได้นำเสนอการเปรียบเทียบข้อมูล ๒๔ ข้อมูล ระหว่างฐานข้อมูลระบบ Data warehouse กับฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการเดินรถ (๑๐ ระบบ) ซึ่งผลของการตรวจสอบมีความถูกต้องตรงกัน พร้อมทั้งจัดทำรายงานการตรวจสอบให้คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่า งานงวดที่ ๙ มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามความต้องการและข้อกำหนด เห็นควรรับงานงวดที่ ๙ ซึ่งเป็นงานงวดสุดท้ายของโครงการฯ</p>	

งาน/โครงการ/กิจกรรม	วงเงินโครงการ (ล้านบาท)	งบประมาณปี ๒๕๕๘ (ล้านบาท)	สรุปสาระสำคัญของการดำเนินงาน	สถานะปัจจุบัน/ ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
			คณะกรรมการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ พร้อมทั้งทำหนังสือเสนอ กอญ. ขออนุมัติจ่ายเงินงวดงานที่ ๙ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นงวดงานสุดท้ายของโครงการ และจะไม่มีรายงานในเดือนต่อไป	
๓. แผนศูนย์สำรองข้อมูลเพื่อความต่อเนื่องในการทำธุรกิจของบริษัท ขนส่ง จำกัด (DRC Site)	งบประมาณตาม โครงการ	-	ได้ดำเนินการโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	
๔. โครงการก่อสร้างสถานีขนส่ง ผู้โดยสารกรุงเทพฯ	-	-	<p>สวนดุสิตโพลสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสีย กรณีการย้ายสถานีขนส่งผู้โดยสาร กรุงเทพฯ (จตุจักร) ไปยังพื้นที่ใหม่ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ และอยู่ระหว่างการเสนอผลการสำรวจต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ ในการประชุมครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่องเพื่อพิจารณาการย้ายสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) ที่ประชุมได้พิจารณาข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ดังนี้</p> <p>ให้ บขส. เร่งรัด ดำเนินการจัดทำข้อมูลเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย ผลกระทบระยะสั้น ระยะยาว แผนในการเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่ง และแผนการเดินทาง (สายสั้น และสายยาว) การให้บริการบางส่วนในพื้นที่สถานีขนส่งฯ เดิมให้ คค. ภายใน ๖ สัปดาห์ (นับจากวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘)</p> <p>ให้ บขส. เร่งรัด ย้ายสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) ไปที่ใหม่ โดยให้เป็นไปตามแผนและกรอบระยะเวลาของรถไฟสายสีแดง เนื่องจากแบบแปลนการใช้พื้นที่ดังกล่าวได้ข้อยุติแล้ว</p> <p>ตามนโยบายกระทรวงคมนาคม และนโยบายคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งให้บริษัทฯ เร่งรัดดำเนินโครงการย้ายสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) และจัดทำแผนการใช้พื้นที่ของการรถไฟ โดยพิจารณาจากเส้นทางที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นหลัก เข้าใช้สถานีของศูนย์คมนาคมพหลโยธิน รวมทั้ง ทบทวนขนาดพื้นที่ที่เหมาะสมของสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ แห่งใหม่ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพื้นที่ในการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ แห่งใหม่ ตามคำสั่ง บริษัทฯ ที่ ป. ๑๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ เพื่อให้ความเห็นชอบ</p>	